

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุด 2 สัปดาห์, ธปท.ลดเป้าจีดีพี-เฟดยังมีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 35.30 หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)ปีนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ย

\*ดีลเลอร์ ระบุว่า มีแรงขายเงินบาทจากนักลงทุนทุกกลุ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายวานนี้ และต่อเนื่องมาถึงวันนี้ โดยมองแนวรับของเงินบาทวันนี้ที่ 35.35 และแนวต้านที่ 35.20

\*วานนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% แต่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ลงเหลือ 3.1% จากเดิมคาดไว้ 3.5% หลังมองเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวช้า และคาดว่าจะการส่งออกจะต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 96.080 ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับขึ้นจาก 96.046 ในช่วงท้ายวานนี้

\*ดัชนีดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเมื่อวานนี้ หลังจากถ้อยแถลงของ นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในปีนี้

\*นายบูลลาร์ด กล่าวในวันพุธว่า ผู้กำหนดนโยบายของเฟด ควรพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 26-27 เม.ย.

\*ขณะที่นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวในวันอังคารว่า เฟดควรพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเม.ย. หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงปรับตัวดีขึ้น โดยเขาต้องการให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนสิ้นปีนี้

\*นักลงทุนรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สหรัฐจะรายงานออกมาในช่วงต่อไปในวันนี้ เช่น ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เพื่อดูว่า ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นในทางบวกของเจ้าหน้าที่เฟดที่มีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 435.75 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 3.27 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.37 พันล้านบาท

\*09.06 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.27/29 จาก 35.10 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.367/468 จาก 39.35 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.76/77 จาก 112.35 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1169/72 จาก 1.1183 เมื่อวาน

"บาทอ่อนค่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน หลังแบงก์ชาติปรับประมาณการจีดีพีลงแล้วเมื่อคืน  
เจ้าหน้าที่เฟดก็ยังส่งสัญญาณเรื่องขึ้นดอกเบี้ย ก็ทำให้ sentiment ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อ  
เทียบกับสกุลเงินหลักๆ...แรงขายบาทก็มีเข้ามาจากทุกกลุ่ม" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้